
๑ 

(สําเนา) 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓/ ๒๕๕๗  คร้ังท่ี ๓ 

วันพุธท่ี  ๒๗  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง (ช้ัน ๓)  
 

ผู้มาประชุม 
 

ลําดับ ชื่อ -สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน 
นายช่วง  บุตรดี 
นางเกวลี  กะการดี 
นางเฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน 
นายวชิระ  เขียววิจิตร 
นายสุชาติ  จิตต์สว่าง 
นายสุริยา  ด้วงสูงเนิน 
นายปิยวัฒน์  เสง่ียมโคกกรวด 
นายวิวัฒน์  ภูมิสูงเนิน 
นายยันต์  วินิจนัยภาค 
นายกิตติชัย  สุวรรณ์ 
นายถนอมศักดิ์  แดบสูงเนิน 
นายสมศักดิ์  พันเสนา 
นางบันหยัด  เถาะสูงเนิน 
นายวิภู  บัลลังค์ 
นายคล้าย  ต้วมสูงเนิน 
นายอดิศร  ฮะสูงเนิน 
นางสมควร  บังสูงเนิน 
นายสามิตร์  ศิริฤกษ์ 

ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต.ม.๑ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๑ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๒ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๒ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๓ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๓ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๔ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๔ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๕ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๕ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๖ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๗ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๗ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๘ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๘ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๙ 
เลขานุการสภา อบต. 

 

พรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน 
ช่วง  บุตรดี 
เกวลี  กะการดี 
เฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน 
วชิระ  เขียววิจิตร 
สุชาติ  จิตต์สว่าง 
สุริยา  ด้วงสูงเนิน 
ปิยวัฒน์  เสง่ียมโคกกรวด 
วิวัฒน์  ภูมิสูงเนิน 
ยันต์  วินิจนัยภาค 
กิตติชัย  สุวรรณ์ 
ถนอมศักดิ์  แดบสูงเนิน 
สมศักดิ์  พันเสนา 
บันหยัด  เถาะสูงเนิน 
วิภู  บัลลังค์ 
คล้าย  ต้วมสูงเนิน 
อดิศร  ฮะสูงเนิน 
สมควร  บังสูงเนิน 
สามิตร์  ศิริฤกษ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. 
๒. 
๓. 

 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน 
นายระโหงษ์  โกะสูงเนิน 
นางดาราพร  เติบสูงเนิน 

นายก อบต.นากลาง 
รองนายก อบต.นากลาง 
รองนายก อบต.นากลาง 

 

ถิ่น  เติบสูงเนิน 
ระโหงษ์  โกะสูงเนิน 
ดาราพร  เติบสูงเนิน 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว (ครบองค์ประชุม) ประธานสภา อบต.นากลาง  จุดธูปเทียนบูชา

พระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ไม่มี – 

(ประธานสภา อบต.) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๒.๑ ในการประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ 
(ประธานสภา อบต.)  สมัยที่ ๓/ ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม  

๒๕๕๗  รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมฯ 
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไข เชิญ หากไม่มีถือว่าที่ประชุมไม่
แก้ไขเพิ่มเติม กระผมขอมติท่านใดเห็นว่าควรรับรองโปรดยก
มือ 

มติสภาฯ  - รับรองเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องกระทู้ถาม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ไม่มี – 
(ประธานสภา อบต.) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถ่ินตั้งขึ้นพัฒนาเสร็จแล้ว 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๔.๑ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
(ประธานสภา อบต.) ตําบลนากลาง เรื่อง การกําหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบ

แปลนก่อสร้าง หรือ ดัดแปลงอาคาร พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข



๓ 

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๑) พ.ศ.๒๕๕๗ ในวาระที่  ๒ (เชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ) 

นายคล้าย  ต้วมสูงเนิน   - ตามที่สภาฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่าง 
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ)     ข้อบัญญัติฯ ว่าด้วยการกําหนดค่าตอบแทนฯ โดยแต่งตั้ง

คณะกรรมการสามัญได้แก่ กระผมและ ส.อบต.เฉลิมจิตต์  
ฮันสูงเนิน และ ส.อบต.ยันต์  วินิจนัยภาค  คณะกรรมการได้
ประชุมพิจารณาแปรญัตติตรวจร่างโดยละเอียดแล้วถือว่าร่าง
ดังกล่าวสมบูรณ์ไม่ได้มีกรรมการท่านใดเสนอแปรญัตติแต่
อย่างใด และคณะกรรมการแปรญัตติทั้ ง  ๓ ท่าน ก็ ได้
พิจารณาตรวจร่างโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าไม่ควรแก้ไขใดๆ 
ควรคงร่างเดิม 

นางเฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน - เห็นว่าไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมใดๆ ควรคงร่างเดิม 
(กรรมการแปรญัตติฯ) 
นายยันต์  วินิจนัยภาค - เห็นว่าร่างดังกล่าวสมบูรณ์ดีแล้ว ไม่ควรแกไ้ขเพิ่มเติมใดๆ 
(กรรมการแปรญัตติฯ) 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสอบถามหรือการอื่นใดเกี่ยวกับร่าง 
(ประธานสภา อบต.) ดังกล่าวหรือไม่ หากไม่มีกระผมจะขอมติสภาฯ ในการ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.นากลาง เรื่อง การกําหนด
ค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือ ดัดแปลง
อาคาร พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๗ 
ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติสภาฯ  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  (ในวาระที่ ๒) 
  - ไม่เห็นชอบ ........-........... เสียง 
  - งดออกเสียง ......-........... เสียง 
นายพรศักดิ์   ละโลงสูงเนิน - กระผมขอหารือที่ประชุมสภาฯ ขอให้ลงมตใินวาระที่ ๓  
(ประธานสภา อบต.) ต่อไป 
นายถิ่น  เติบสูงเนิน - เนื่องจากเวลาไม่มากและใกล้จะปิดสมัยประชุมสภา สมัย 
(นายก อบต.นากลาง) สามัญ ๓/ ๒๕๕๗ ขอเสนอญัตติด้วยวาจาเพื่อให้ประธานสภา 

อบต. บรรจุในระเบียบวาระเพื่อลงมติแห่งร่างฯ การกําหนด
ค่าตอบแทนฯ ดังกล่าวต่อไป 

 
 
 



๔ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผม 
(ประธานสภา อบต.) ในนามประธานสภาฯ ขอมติสภาฯ ว่าจะอนุมัติในวาระที่ ๓ 

เพื่อลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ ท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติ
โปรดยกมือ 

มติสภาฯ  - อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ (พิจารณาดําเนินการ) 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๕.๑ ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การ 
(ประธานสภา อบต.) บริหารส่วนตําบลนากลาง เรื่อง กําหนดค่าตอบแทนการตรวจ

แบบแปลนการก่อสร้างฯ พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๗  กระผมขอบรรจุมติตามมติสภาฯ อนุมัติ 
เพื่อขอมติสภาฯ ในวาระที่ ๓ ต่อไป 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - กระผมเห็นว่าเนื้อหาของร่างฯ ไม่มากและเวลาค่อนข้างน้อย 
(นายก อบต.นากลาง) และเนื้อหาสาระของร่างฯ ก็สมบูรณ์ดีแล้ว  จึงอยากให้สภาฯ 

ลงมติในวาระที่  ๓ ต่อไปขอให้เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อ
กฎหมายว่าชอบด้วยระเบียบข้อกฎหมายทําได้หรือไม่อย่างไร 
ถูกต้องหรือไม่ 

นายสามิตร์  ศิริฤกษ์ - ตามที่ประธานสภาฯ และนายก อบต.นากลาง ขอให้ปลัด 
(ปลัด อบต./ เลขานุการสภาฯ) แจ้ง/ ช้ีแจงข้อกฎหมายต่อที่ประชุมสภาฯ  การออกข้อบัญญัติ

มีทั้งข้อบัญญัติว่าด้วยงบประมาณและข้อบัญญัติทั่วไป โดย
ข้อบัญญัติฯ ทั่วไปสามารถพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวได้ โดย
อาศัยอํานาจตาม มาตรา ๗๑ แห่ง พรบ.สภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๓ ข้อ ๔๕ และข้อ 
๔๙ วรรคสี่   หากไม่ใ ช่ข้อบัญญัติฯ ว่าด้วยงบประมาณ
สามารถพิจารณาสามวาระรวดเดียวได้  อนึ่ง หากเป็นร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  
ตามข้อ ๔๕ วรรคสาม จากคําถามดังกล่าว ว่าจะสามารถขอ
ลงมตใินวาระที่ ๓ ได้หรือไม่  จึงสรุปได้ว่าข้อกฎหมายเปิดช่อง
ให้สามารถทําได้  ตามข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้น 

 
 



๕ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือหารือเป็นการอื่นใดหรือไม่ 
(ประธานสภา อบต.)  ถ้าไม่มีกระผมในนามประธานสภาฯ จะขอความเห็นชอบร่าง

ข้อบัญญัติ อบต.นากลาง เรื่อง การกําหนดค่าตอบแทนการ
ตรวจแบบแปลนก่อสร้างฯ พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๗  ท่านใดเห็นว่าควรจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติฯ หรือไม่ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ (ลงมติใน
วาระที่ ๓) 

มติสภาฯ  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
  - ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
  - งดออกเสียง  ไม่มี 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๕.๒ ญัตติเรื่อง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
(ประธานสภา อบต.) งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (เสนอให้ลงมติ ในวาระที่ ๓) 
   ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

อปท. พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ ข้อ ๕๒  ในวาระที่สามนี้ ขอหารือที่ประชุมสภาฯ 
กล่าวคือ ไม่มีการอภิปรายใดๆ มีท่านสมาชิกท่านใดเห็นเป็น
อย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ถือว่าวาระที่ ๓ นี้ ไม่มีการอภิปราย
และกระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติสภาฯ  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
  - ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
  - งดออกเสียง  ไม่มี 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๕.๓ ญัตติเรื่อง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
(ประธานสภา อบต.)  (ฉบับที่ ๑) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  (ลงมติวาระ   

ที่ ๓) 
   ตามที่  ฝ่ายบริหารได้ เสนอญัตติร่างงบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติม เนื่องจาก อบต.นากลาง เก็บภาษีได้เกินกว่า
ประมาณการรายรับและสภาฯ แห่งนี้ได้รับหลักการและ
พิจารณาแปรญัตติไปแล้ว  โดยสภาฯ เห็นชอบทั้ง ๒ วาระไป
แล้วนั้น  ในวันนี้จึงได้เสนอลงมติว่าสภาจะลงมติเห็นชอบร่าง
ดังกล่าวในวาระที่ ๓ หรือไม่อย่างไร  โดยปกติการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปรายเว้น



๖ 

แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุ
อันควรตามข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภาฯ 

   ดังนั้น กระผมจะขอหารือท่านสมาชิกว่าจะไม่มีการ
อภิปรายใดๆ แห่งร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว  มีท่านใดเห็นชอบ
อย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมในนามประธานสภาฯ จะขอมติ
ที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติฯ เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๗ โปรดยกมือ 

มติสภาฯ  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
  - ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
  - งดออกเสียง  ไม่มี 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๕.๔ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินต่อสภา อบต.นากลาง หมวด 
(ประธานสภา อบต.) สิ่งก่อสร้าง กรณีขอกันเงินตามโครงการก่อสร้างรั้วของ 

สํานักงาน อบต.นากลาง งบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 
๑,๔๐๐,๐๐๐.-บาท เชิญนายก อบต. 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - ด้วย อบต.นากลาง ได้ตั้งงบประมาณ ๑.๔ ล้านบาท เพื่อ 
(นายก อบต.นากลาง) ดําเนินการตามโครงการก่อสร้างรั้ว อบต.นากลาง แต่เวลา  

ใกล้สิ้นปีงบประมาณ เกรงว่าหากไม่เสนอกันเงินดังกล่าวโดย
มติสภา อบต.นากลาง จะมิชอบด้วยระเบียบกฎหมายและอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้  จึงขอกันเงิน ๑.๔ 
ล้านผ่านสภาท้องถิ่นแห่งนี้ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายสามิตร์  ศิริฤกษ์ - การกันเงิน โดยปกติการกันเงินแบ่งเป็น ดังนี้ 
(ปลัด อบต./ เลขานุการสภาฯ)  กรณีที่หนึ่ง หาก อบต. ได้ทําสัญญา (ก่อหนี้ผูกพัน

ก่อนสิ้นปีงบประมาณ) การกันเงินเป็นอํานาจของ นายก 
(ผู้บริหาร) ที่สามารถอนุมัติกันเงินได้ 

   กรณีที่สอง หาก อบต. ไม่ได้ทําสัญญา หรือ มิได้
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินนั้นต่อไป
อีก (ข้ามปีงบประมาณ) อบต. สามารถรายงานขออนุมัติกัน
เงินต่อสภาท้องถิ่นได้ แต่มีระยะเวลาไปได้อีกไม่เกิน ๑ ปี  โดย
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ 
อปท. พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 
หมวด ๕ ข้อ ๕๙ ให้สามารถทําได้โดยอํานาจอนุมัติของสภาฯ 
อบต.นากลาง 



๗ 

นางสาวณัฐยา  ข่ายกระโทก - โครงการดังกล่าวอาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะเรียกผู้เสนอราคา 
(ผู้อํานวยการกองคลัง) ตํ่า สุดได้ เข้ าฟั ง สัญญาหรือก่อหนี้ ผูกพันได้ทันก่อนสิ้น  

ปีงบประมาณ จึงควรเสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเพื่อมิ
ให้ราชการเสียหายและเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบการเงินด้วย 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ตามที่ท่านนายก ได้เสนอญัตติเพื่อขอให้สภาท้องถิ่นแห่งนี้ 
(ประธานสภา อบต.) กัน เ งินโครงการก่อสร้ าง รั้ ว สํา นักงาน อบต.นากลาง 

งบประมาณ ๑.๔ ล้านบาท ให้ ผอ.กองช่าง ช้ีแจงรายละเอียด
ราคากลาง และแบบ รูปรายการพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อสภาฯ ด้วยเพื่อประกอบการพิจารณา 

นายรัฐนันท์  พงศ์อํามาตย์ - กระผมได้แจกประมาณราคาเพื่อหาปริมาณงาน และราคา 
(ผู้อํานวยการกองช่าง) กลางพาณิชย์ในรอบปัจจุบันให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว โดย

โครงการมีรายละเอียดดังนี้ 
 โครงการก่อสร้างรั้วสํานักงานพร้อมป้ายช่ือด้านหน้า
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง รายละเอียดดังนี้ 
 - ก่อสร้างช่องรั้ว ๘๑ ช่อง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
๒๒๘ เมตร 
 - ป้ายสํานักงานขนาดฐานป้ายกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ 
เมตร ตัวป้ายยาว ๘ เมตร สูง ๒.๒๐ เมตร 
 - ประตูทางเข้า-ออก ๑ จุด แบบบานเปิด ๒ บาน 
กว้าง ๙ เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนากลาง พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ตามที่ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ได้ช้ีแจงข้อมูลต่างๆ แล้วมี 
(ประธานสภา อบต.) สมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญ 
นางเฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน - หากกันเงิน ๑.๔ ล้านบาทดังกล่าวจะสามารถกันไปถึงวัน 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑) ไหน 
นายสามิตร์  ศิริฤกษ์ - ตามระเบียบการเงินฯ กันได้ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ได้อีก 
(ปลัด อบต./ เลขานุการสภาฯ)  ๑ ปี นับแต่สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
นายวชิระ  เขียววิจิตร - โครงการดังกล่าวจะใช้เวลาการก่อสร้างยาวนานสักเท่าไหร่ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒)  กี่เดือน 
นายรัฐนันท์  พงศ์อํามาตย์ - คํานวณตามปริมาณเนื้องานของโครงการงานก่อสร้างรั้ว จะ 
(ผู้อํานวยการกองช่าง) ใช้เวลา ๒ เดือน 
 
 



๘ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอปรึกษาหารือ สอบถามใดๆ มีขอ 
(ประธานสภา อบต.) สงสัยใดๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติสภาฯ ว่าจะอนุมัติให้

กันเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐.-บาท ตามโครงการก่อสร้างรั้วของ
สํานักงาน อบต.นากลาง หรือไม่ ท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติ
โปรดยกมือ 

มติสภาฯ  - อนุมัตใิห้กันเงิน มติเป็นเอกฉันท์ 
  - ไม่อนุมัติ      ไม่มี 
  - งดออกเสียง  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่นๆ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๖.๑ ขอหารือกรณีการพัฒนาบุคลากร การศึกษาดูงาน ปี 
(ประธานสภา อบต.)  ๒๕๕๘ ขอหารือว่าควรจะไปดูงานที่ไหน เรื่องอะไรบ้าง 
นายยันต์  วินิจนัยภาค - ควรไปทางหนองคาย อีสานเหนือ (หลวงพระบาง) 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔) 
นายช่วง  บุตรดี  - ประมูลงาน/ สอบราคา ได้ผู้รับจ้างเสนอราคาตํ่า ควรดูให้ 
(รองประธานสภา อบต.) ดีๆ  อาจทํางานไม่ดีก็ได้ 
  - ปี ๒๕๕๘ ควรซ่อมแซมถนนที่เสียหาย 
นายวิภู  บัลลังค์  - งานก่อสร้างถนนคอนกรีตผมเคยถามทาง อบต.สูงเนิน เช่น 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗)  งบก่อสร้าง ๑๐๐,๐๐๐ บาท อบต.นากลาง ก่อสร้างได้ ๔๐ 

เมตร  แต่ทาง อบต.สูงเนิน ก่อสร้างยาว ๕๓ เมตร ผมก็สงสัย
ว่าทําไมเป็นอย่างนั้น 

นายศราวุธ  อยู่ชุมพล - ต้องดูข้อเท็จจริง ขนาดความกว้าง ความยาว ความหนา 
(นายช่างโยธา)   ของถนนด้วยแต่ อบต.นากลาง มีการก่อสร้างแบบมาตรฐาน

ใช้ราคากลางพาณิชย์จังหวัด และดูแลงานไม่มีเสียหายแน่นอน 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ผมอยากให้กองช่างดูแลตรวจสอบให้งานก่อสร้างตามแบบ 
(ประธานสภา อบต.) รูปรายการด้วย 
นายถิ่น  เติบสูงเนิน - การทํางานของ อบต.นากลาง มีสภาพงานก่อสร้างเป็น 
(นายก อบต.)  อย่างดี ไม่เกินความเสียหายแน่นอน 
นายวชิระ  เขียววิจิตร - อยากให้สอบเขตกันที่ดินสาธารณประโยชนไ์ว้ด้วย ก่อนหน้า 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒) วัดนาใหญ่ควรประสาน อบจ. ซ่อมแซมให้ด้วย เพราะราษฎร

เดือดร้อนเสียหายเร็วๆ มากๆ 
นางสมควร  บังสูงเนิน - กรณีมีการก่อสร้างท่านผู้นําควรไปดูด้วย 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙) 
 



๙ 

นายวิวัฒน์  ภูมิสูงเนิน - ทุกท่านเป็นผู้นําแล้ว ควรรับผิดชอบงาน/ โครงการต่างๆ ใน 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔) พื้นที่หมู่บ้านตนเองด้วย ไม่ใช่รอแต่คนอื่นรอช่างอย่างเดียว 

หากผู้รับจ้างเขาทําไม่ถูกต้องหรือเราต้องการแบบไหนก็แจ้ง
ทางผู้รู้หรือเจ้าหน้าที่กองช่าง เขาจะได้ส่ังแกไ้ขได้ 

นายสุชาติ  จิตต์สว่าง - ขอเสาโก (ประตูฟุตบอล) ด้วย เพราะโรงเรียนบ้านนาใหญ่ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒) ใกล้จะมีการแข่งขันกีฬาแล้ว ฝากทางฝ่ายบริหารดูแลเสา

ประตูฟุตบอลด้วย 
นายวิวัฒน์  ภูมิสูงเนิน - ฝากกรณีเสื้อสําหรับผู้นําด้วยควรเป็นเสื้ออย่างดีและตัดจะ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔) สําหรับขนาดแต่ละคน ขอฝากฝ่ายบริหารดูแลด้วย 
นายระโหงษ์  โกะสูงเนิน - จะพยายามหาทางดูแลให้ตามสมควร เพราะเสื้อบางร้านตัด 
(รองนายก อบต.) แพงมาก จะได้หารือฝ่ายบริหารอีกครั้งหนึ่ง 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน  - มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะหารือเรื่องอื่นใดหรือไม่  ถ้า 
(ประธานสภา อบต.) ไม่มี  ขณะนี้หมดระเบียบวาระการประชุมฯ กระผมขอปิดการ

ประชุม 
เลิกประชุม    เวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 
     

   สามิตร์  ศิริฤกษ์ 
(นายสามิตร์   ศิริฤกษ์) 

       เลขานุการสภา อบต.นากลาง 
          ผู้จดบันทึกการประชุม ฯ 
           ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

 

    พรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน 
(นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน) 

        ประธานสภา อบต.นากลาง 
   ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม ฯ 

                    ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 
 

 


